
  บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2  ประจำปี พ.ศ. 2567 

วันที่  29  พฤษภาคม  2567 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย 

------------------------------------ 
ผู้เข้าประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายเสถียร  งอยผาลา ประธานสภา อบต. เสถียร  งอยผาลา  
2 นายมานิช  ใยพันธ์ รองประธานสภา อบต. มานิช  ใยพันธ์  
3 นายบุญชัย  งอยแพง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 บุญชัย  งอยแพง  
4 นายวันชัย  งอยผาลา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 วันชัย  งอยผาลา  
5 นางธุรัตน์  อุระแสง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 ธุรัตน์  อุระแสง  
6 นางศิริพัฒน์   งันลาโสม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 ศิริพัฒน์   งันลาโสม  
7 นายเอกพันธ์  สืบเสนาะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 เอกพันธ์  สืบเสนาะ  
8 นางรุ่งรัชนี  วิสามารถ เลขานุการสภา อบต. รุ่งรัชนี  วิสามารถ  

ผู้ร่วมประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายเรืองทรัพย์  งอยจันทร์ศรี นายก อบต.เต่างอย เรืองทรัพย์  งอยจันทร์ศรี  
2 นายชัชชนะ  วิดีสา รองนายก อบต.เต่างอย ชัชชนะ  วิดีสา  
3 นายวินัย  งอยปัดพันธ์ รองนายก อบต.เต่างอย วินัย  งอยปัดพันธ์  
4 นางเพชรมณี  งอยภูธร เลขานุการ นายก อบต. เพชรมณี  งอยภูธร  
5 นางสาวพรลภัส  ทวีพงศ์พจนา  หัวหน้าสำนักปลัด พรลภัส  ทวีพงศ์พจนา  
6 นางลดาวรรณ  ศิริฟอง ผอ.กองคลัง ลดาวรรณ  ศิริฟอง  
7 นายอาทิตย์  มาตรนอก ผช.ผจก. อาทิตย์  มาตรนอก  
8 นางสาวกิตติยากร พงค์พีระ เจ้าหน้าที่ประสานงาน กิตติยากร พงค์พีระ  
9 นางสาวสุทธิดา  เหล่าวอ เจ้าหน้าที่ภูมิศาสตร์ สุทธิดา  เหล่าวอ  
10 นายภานุพงษ์  ศรีสุวรรณ เจ้าหน้าที่ภูมิศาสตร์ ภานุพงษ ์ ศรีสุวรรณ  
11 นายชาญยศ  งอยจันทร์ศรี นายช่างโยธา ชาญยศ  งอยจันทร์ศรี  
12 นางศิรินภา  แก้วก่า นักวิเคราะห์ฯ ศิรินภา  แก้วก่า  
13 นางสาวภาวิณี  จันทะลุน  เจ้าพนักงานธุรการ ภาวิณี  จันทะลุน  
14 นางสาววรรณวิไล  สูงสังเขตร์ นักวิชาการสาธารณสุข วรรณวิไล  สูงสังเขตร์  
15 นายเชิดชัย  ไกยะษา นิติกร เชิดชัย  ไกยะษา  
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เริ่มประชุม  เวลา 09.30 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายเสถียร งอยผาลา - แจ้งว่า ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคน ที่ออกประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือรับฟังปัญหาความต้องการ  
ประธานสภาฯ    ของประชาชน เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา 

ระเบียบวาระท่ี 2         รับรองรายงานการประชุมสภาฯครั้งทีผ่่านมา    
          -สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1-2 ประจำปี 2567 วันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ 2567 

-สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1  ประจำปี พ.ศ.2567  วันที่ 12 มีนาคม 2567          

มติที่ประชุม  -รับรอง รายงานการประชุมสภาฯ -เอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
นายเสถียร งอยผาลา -  แจ้งสรุปภาพรวมและจัดลำดับความสำคัญในระดับตำบล โดยเรียงตามหมู่ที่ 1-7 โครงการ 
ประธานสภาฯ               ที่ 1-3 และให้คะแนนตั้งแต่ 3-1 และจัดตามโครงการที่เสนอซ้ำและสามารถดำเนินการร่วมกัน 

ได้ ดังนี้ 
   

ที ่ โครงการ/กิจกรรม หมู่ที่ โครงการ 
ลำดับที่ 

คะแนน 
ที่ได้ 

1 
 
 
 
 
 
 
2 

โครงการที่ซ้ำและสามารถรวมโครงการได้ 
1.1 ไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน 
1.2 ไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน 
1.3 ไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน 
1.4 ไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน 
1.5 ไฟฟ้าส่องสว่างริมสระน้ำ 
                           รวม  6  คะแนน 
โครงการที่ซ้ำและสามารถรวมโครงการได้ 
2.1 ปัญหาน้ำประปาภายในหมู่บ้าน 
2.2 ปัญหาน้ำประปาภายในหมู่บ้าน 
2.3 ปัญหาน้ำประปาภายในหมู่บ้าน 
                           รวม  6  คะแนน 
 

 
2 
4 
3 
6 
1 
 
 
3 
6 
1 

 
2 
2 
3 
3 
7 
 
 
1 
1 
4 

 
2 
2 
1 
1 
- 
 
 
3 
3 
- 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม หมู่ที่ โครงการ 
ลำดับที่ 

คะแนน 
ที่ได้ 

3 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
5 
 
 
 
6 
 
 
 
7 
 
8 
 
9 
 
10 
 
11 
 
12 

โครงการที่ซ้ำและสามารถรวมโครงการได้ 
3.1 จัดซื้อถังขยะ 
3.2 ปัญหาถังขยะไม่เพียงพอ จัดซื้อถังขยะ 
3.3 จัดซื้อถังขยะ 
                           รวม  2  คะแนน 
โครงการที่ซ้ำและสามารถรวมโครงการได้ 
4.1 หอกระจายข่าว 
2.2 ขยายเขตเสียงตามสาย 
2.3 ขยายเขตสียงตามสาย 
                           รวม  4  คะแนน 
โครงการที่ซ้ำและสามารถรวมโครงการได้ 
5.1 โครงการศึกษาดูงานผู้สูงอายุ 
5.2 โครงการศึกษาดูงานผู้สูงอายุ (ฝึกอาชีพ) 
 
โครงการที่ซ้ำและสามารถรวมโครงการได้ 
6.1 ปัญหายาเสพติด 
6.2 ปัญหายาเสพติด 
 
ปัญหาน้ำท่วมขัง โครงการร่องระบายน้ำสามเส้นพร้อมเปลี่ยนฝาร่องระบายน้ำ 
 
โครงการถนนรอบหมู่บ้าน (แอสฟัลติกส์) 
 
ปัญหาร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน 
 
ขยายเขตไฟฟ้าจากนา นายประสิทธิ์-แยกสวนปาล์มครูธรรม 
 
ซ่อมแซมคลองส่งน้ำพลังงานไฟฟ้า 
 
ขยายเขตไฟฟ้าจากวัดป่าหนองบัว-นายสุรพล 

 
1 
4 
6 
 
 
5 
6 
3 
 
 
2 
3 
 
 
4 
6 
 
1 
 
2 
 
4 
 
5 
 
7 
 
3 

 
2 
4 
5 
 
 
2 
2 
6 
 
 
5 
5 
 
 
7 
6 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
2 

 
2 
- 
- 
 
 
2 
2 
- 
 
 
- 
- 
 
 
- 
- 
 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
 
3 
 
2 
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สรุปภาพรวมและจัดลำดับความสำคัญในระดับตำบล 
โดยจัดเรียงตาม หมู่ที่ 1-7  โครงการลำดับที่ 1-3 และให้คะแนนตั้งแต่ 3-1 

และจัดตามที่หมู่บ้านเสนอมา ดังนี้ 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม หมู่ที่ โครงการ 

ลำดับที่ 
คะแนน 

ที่ได้ 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 

ถนน คสล.บ้านนายสำรอง-แยก (ต่อจากถนนเดิม) 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากสี่แยกเสี่ยน้อย ถึงบ้านผู้ใหญ่ต้อย 
ขุดลอกร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน 
โครงการลงลูกรังเพ่ือการเกษตรจากวัดห้วยค้อ-วัดถ้ำผาจันทร์ 
ต่อเติมศาลาประชาคม 
ฝายกั้นเหมืองดานน้อย 
ขุดร่องระบายน้ำหนองแวง (คุณตาหลี) 
ลงลูกรังวัดป่าหนองบัวถึงนา ผอ.เกรียงศักดิ์ 
ขุดลอกร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน 
โครงการบล็อกคอนเวอร์ส ลุงแคน 
ลงลูกรังเส้นหลังโรงเรียนบ้านนางอยโพนปลาโหล 
กล้องวงจรปิด (CCTV) 
ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรจากที่นานางเพชรมณี -นายบุญยัง 
โครงการสวนสาธารณริมน้ำพุง พร้อมสวนหย่อมออกกำลังกาย 
ขยายเขตไฟฟ้าหลังโรงเรียนบ้านนางอยโพนปลาโหล 
ถนนดินและลูกรังเพ่ือการเกษตรสายนา นางงาม 
คสล.จากบ้านนายทันใจ-นายสง่า 
โครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ 
ถนนดินและลงลูกรังเพ่ือการเกษตรสายนา นางผาลี-นายดวน 
ขุดลอกกุดตาหมื่น 
โครงการบล็อกคอนเวอร์สนา นางอุทิศ 
ท่อลอดเหลี่ยมห้วยอีนูน 
ลงลูกรังเพ่ือการเกษตรจากหน้าโรงเรียนนางอย 
ลงลูกรังสร้างแนวกันไฟรอบป่าช้า 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ฝายหลวง 
ลงลูกรังเพ่ือการเกษตรเลียบฝั่งซ้าย-กุดแม่เชียงศรี 

7 
1 
2 
4 
5 
7 
2 
3 
6 
7 
4 
5 
7 
1 
4 
5 
7 
3 
5 
6 
7 
1 
4 
5 
6 
7 

2 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
9 
7 
7 
7 
7 
8 
8 
8 
8 
8 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม หมู่ที่ โครงการ 
ลำดับที่ 

คะแนน 
ที่ได้ 

39 
40 
41 
42 
43 
44 

คลองส่งน้ำระบบท่อ (เดิมจากหนองก้านเหลือง) 
ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีต (แอสฟัสต์) ภายในหมู่บ้าน 
ก่อสร้างร่องระบายน้ำ หน้าบ้านนายชมเชย-นางมณทา 
ถนนดินหรือลงลูกรังนาหนองแตน 
ลงลูกรังนาหนองกุง 
ขุดวางท่อระบายน้ำจากกุดตาหมื่นถึงตะวันรีสอร์ท( เสนอที่  หมูท่ี่ 2) 

4 
6 
7 
4 
4 
6 

9 
9 
9 
10 
11 
10 
 

- 
- 
- 

ที่ประชุม - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 
4.1 ขอความเห็นชอบในการศึกษาพัฒนาและดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมในพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร  

นายเสถียร งอยผาลา -  แจ้งว่า บริษัทเดอะบลู เซอร์เคิล (The Blue Cirele)  ขอความเห็นชอบในการศึกษา พัฒนา 
ประธานสภาฯ  และดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมในพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย  

อ.เต่างอย จ.สกลนคร  ขอเชิญเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาโครงการฯ นำเสนอรายละเอียดต่อ 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย 

นางสาวกิตติยาพร พงศ์พีระ   - เรียนท่านประธานสภา  คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.เต่างอย ทุกท่าน  ด้วยบริษัท 
จนท.ประสางาน บ.        เดอะบลู เซอร์เคิล (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นบริษัทผู้พัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม  

และได้ดำเนินการสำรวจพ้ืนที่ ที่มีศักยภาพในการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม ทั้ง
ประเทศไทย และพบว่าพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 
มีศักยภาพที่จะพัฒนาโครงการดังกล่าวได้    

บริษัทจึงขอความเห็นชอบในการเข้าศึกษา พัฒนาและดำเนินการโครงการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานลม รวมทั้งติดตั้งเสาตรวจสภาพอากาศ เพ่ือบันทึกข้อมูลความเร็วลมและสภาพอากาศ
ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย  โดยก่อนที่จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการ บริษัทฯ 
มีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
1. ระยะเวลาการให้อนุญาตเพ่ือการศึกษามีกำหนด 7 ปี 
2. บริษัทฯ จะดำเนินการจัดทำรายงานประมวลหลักการปฏิบัติ (COP)  เพื่อนำมาประกอบใน

กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อไป 
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3. บริษัทฯ จะจัดทำกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นท่ีก่อนจะเริ่ม
ดำเนินการก่อสร้างโครงการ 

4. บริษัทฯขอเรียนให้ทราบว่า เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย ได้มีมติเห็นชอบให้
บริษัทฯ ศึกษาและพัฒนาโครงการพลังงานลมในพ้ืนที่ที่ขอแล้ว สภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลเต่างอย ไม่สามารถอนุญาตให้บริษัทหรือผู้อื่นที่มิได้เป็นตัวแทนของบริษัทฯ 
ทำการศึกษาโครงการกังหันลมในพ้ืนที่นั้นได้อีก 
       พร้อมได้เสนอวีดีทัศน์ การดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม หากสภา อบต.
เต่างอย  มีข้อซักถามหรืออภิปรายได้ ขอบคุณค่ะ 

นายเสถียร งอยผาลา -  ตามท่ีบริษัทผลิตไฟฟ้า จากพลังงานลม ได้นำเสนอรายละเอียดโครงการ หลักการและเหตุผล 
ประธานสภาฯ     ขอเชิญสมาชิกสภาทุกท่านได้พิจารณา หากมีข้อสงสัยซักถามในประเด็นต่างๆ ขอเชิญสอบถาม 

ได้ครับ 
นางธุรัตน์  อุระแสง - สอบถามว่าตามที่ได้ดูในวีดีทัศน์ อยู่ในต่างประเทศหรือไม่ อยากทราบว่า จะกระทบกับพื้นท่ี 
ส.อบต. หมู่ที่ 3  การเกษตรหรือจะทำการเกษตรได้ควบคู่กันได้หรือไม่ 

นางศิริพัฒน์  งันลาโสม - สอบถามว่า จากรายละเอียดการนำเสนอรายละเอียดเอกสาร ตามข้อ 4  เมื่อ อบต.มีมติให้เข้า 
ส.อบต. หมู่ที่ 5   ศึกษาแล้ว จะไม่สามารถให้บริษัทอ่ืนดำเนินการในพ้ืนที่ได้อีก จะเป็นการผูกขาดเกินไปหรือไม่ 

นายชัชชนะ  วิดีสา - เรียนท่านประธานสภา  ตามท่ีได้รับทราบรายละเอียดโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลม 
รองนายก อบต.  ที่ประสงค์จะเข้ามาศึกษาที่ อบต.เต่างอย เห็นว่า เป็นโครงการที่ดี แต่ทางฝ่ายบริหารก็มีความ 

คิดเห็นเช่นเดียวกับทางสภาฯ  ที่ได้สอบถามกับทางบริษัท จึงขอความชัดเจนในประเด็นที่ได้ 
สอบถามกับทางบริษัท 

นางสาวกิตติยาพร พงศ์พีระ   - เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกสภาอบต. และผู้บริหาร อบต.เต่างอย  ทุกท่าน   
จนท.ประสางาน บ.        ดิฉนัขอเรียนตอบคำถาม ดังนี้ 

1. ในเบื้องต้นบริษัท จะลงพ้ืนที่ศึกษาพ้ืนที่ก่อน โดยเราจะลงพ้ืนที่ ที่มีเอกสารสิทธิ์ก่อน และ
บริษัทจะดำเนินการเฉพาะพ้ืนที่ดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ ได้ตามระเบียบกฎหมายที่จะ
ให้บริษัทดำเนินการได้เป็นอันดับแรกก่อนครับ 

2. บริษัทจะดำเนินการศึกษาพ้ืนที่ภายในระยะเวลา 7 ปีแต่หากสามารถดำเนินการได้ก่อน 7 ปี 
ก็จะดำเนินการก่อน 7 ปี และบริษัทจะต้องศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหลัก COP เพ่ือ
ไม่ให้โครงการผลิตกระแสไฟ้ฟ้าจากกังหันลม กระทบต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชน 

3. จะมีการจัดทำประชาพิจารณ์ กับตำบลเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หลังจากท่ีมี
การศึกษาพ้ืนที่ 
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4. เหตุที่ต้อง สงวนสิทธิ จากบริษัทอ่ืน เนื่องจาก หากบริษัทไม่ขอสงวนสิทธิ ทางบริษัทเรา
อาจจะเสียสิทธิที่ได้ทำการศึกษาวิจัยแล้ว แต่บริษัทอ่ืนอาจจะมาดำเนินการ ทั้งที่ไม่ได้
ดำเนินการศึกษา  ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิดังกล่าว ขอบคุณค่ะ 

นายเสถียร งอยผาลา -  มีผู้ใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีจะขอมติที่ประชุมสภา อบต.เต่างอย ในการ 
ประธานสภาฯ     ให้ความเห็นชอบในการศึกษาพัฒนาและดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม ในพ้ืนที่ 

อบต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร 

มติที่ประชุม - เห็นชอบเอกฉันท์ 

4.2 พิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ตามข้อ 103,105(2) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566  

- เงินอุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ประจำปี 
พ.ศ. 2566  จำนวน  8,152  บาท 

นายเสถียร งอยผาลา -  ขอเชิญฝ่ายบริหารเสนอ รายละเอียดการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมตามเสนอฯ 
ประธานสภาฯ     

นายเรืองทรัพย์ งอยจันทร์ศรี  – เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภา อบต.เต่างอย ทุกท่าน ตามที่ อบจ.สกลนคร 
นายก อบต.   ได้อุดหนุน อบต.เต่างอย โครงการ 

- อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 8,152 บาท โดย อบจ.สกลนคร ได้แจ้งการตรวจสอบการใช้
จ่ายเงินอุดหนุนโครงการดังกล่าวฯ ตามหนังสือที่ สน 51008/2893 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2567 
เรื่อง การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการฯ ปรากฏว่าเอกสารหลักฐานการใช้จ่าย  
จำนวน 400,000  บาท  ที่ได้รับจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร การใช้จ่ายเงินเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  ในส่วนของงบประมาณสมทบของ  อบต.เต่างอย  จำนวน  
300,000  บาท   ใช้จ่ายทั้งสิ้น  290,848  บาท    งบประมาณคงเหลือ 8,152 บาท  เพ่ือให้
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด  อบจ.สกลนคร   แจ้งให้   อบต.เต่างอย   ดำเนินการคืน
เงินเหลือจ่าย จากโครงการดังกล่าว ให้กับ อบจ.สกลนคร    ตามบันทึกข้อตกลงการรับเงิน
อุดหนุน  เลขที่ 22/2566 วันที่ 4 กันยายน 2566  ข้อ 4 “ผู้ได้รับเงินอุดหนุน ที่มีเงินสมทบ  
เมื่อได้รับมาอุดหนุนแล้วในการดำเนินโครงการจะต้องใช้จ่ายเงิน 
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งบประมาณของตนเอง เป็นลำดับแรก” ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ 

รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ข้อ 103,104 และ 105 (2) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 

เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2553  (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2)  พ.ศ. 

2563 โดยวิธีปฏิบัติในการถอนคืนเงินรายรับ ภายหลังจากปีงบประมาณท่ีรับเงินรายรับ เมื่อ

ตรวจสอบเห็นว่าถูกต้องให้จ่ายขาดเงินสะสมได้  โดยต้องได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น   

         จึงนำเรียนสภา อบต.เต่างอย เพ่ือขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 8,152  บาท  

ตามโครงการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟ เงินเหลือจ่าย เพ่ือส่งคืนองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สกลนคร รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบสำเนาให้กับสมาชิกสภาฯ ทุกท่านแล้ว 

ขอบคุณครับ 

นายเสถียร งอยผาลา -  สอบถามที่ประชุมสภา มีท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีจะขอมติที่ 
ประธานสภาฯ    ประชุมสภา อบต.เต่างอย ในการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 8,152 บาท เพื่อส่งคืน อบจ. 

สกลนคร  ในโครงการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เงินเหลือจ่าย 
เงินอุดหนุน) 

มตทิี่ประชุม - อนุมัติ (เอกฉันท์) 
      -พักการประชุม- 

4.3 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570  เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 ข้อ 22/2 

นายเสถียร งอยผาลา -  ขอเชิญฝ่ายบริหาร เสนอหลักการและเหตุผล พร้อมทั้งรายละเอียดโครงการที่ขอเสนอ 
ประธานสภาฯ    เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6 

นายเรืองทรัพย์ งอยจันทร์ศรี  – เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภา อบต.เต่างอย ทุกท่าน  ด้วย อบต.เต่างอย ได้รับ 
นายก อบต. แจ้งปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชน    เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ

ประชาชน เห็นว่าควรเพิ่มเติมโครงการ  เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน   ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22/2 ในกรณีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ งานพระราชพิธีนโยบายของรัฐ  และนโยบาย 

         กระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่ง 
         ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณา ตาม 
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มาตรา 46 แห่ง พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  และแก้ไขเพ่ิมเติม 
ถึงฉบับปัจจุบัน ด้วย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
1. โครงการวางท่อประปาหมู่บ้าน บ้านเต่างอย หมู่ที่ 1 จำนวน 1 แห่ง 

ปี 2567-2568  งบประมาณ 1,5000,000 บาท 
2. โครงการวางท่อประปาหมู่บ้าน บ้านเต่างอยเหนือ  หมู่ที่ 2 จำนวน 1 แห่ง 

            ปี 2567-2568  งบประมาณ 1,5000,000 บาท 
3. โครงการวางท่อประปาหมู่บ้าน บ้านโคกงอย  หมู่ที่ 3  จำนวน 1 แห่ง 
     ปี 2567-2568  งบประมาณ 1,5000,000 บาท  
4. โครงการวางท่อประปาหมู่บ้าน บ้านโพนปลาโหล  หมู่ที่ 5 จำนวน 1 แห่ง 

            ปี 2567-2568  งบประมาณ 1,5000,000 บาท 
5. โครงการวางท่อประปาหมู่บ้าน บ้านน้ำพุงสามัคคี  หมู่ที่ 6  จำนวน 1 แห่ง 

ปี 2567-2568  งบประมาณ 1,5000,000 บาท 
6. โครงการวางท่อประปาหมู่บ้าน บ้านเต่างอยใต้   หมู่ที่ 7  จำนวน 1 แห่ง 

     ปี 2567-2568  งบประมาณ 1,5000,000 บาท 
7. โครงการจัดทำซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10  จำนวน 1 ซุ้ม 

งบประมาณ  59,000 บาท  ปี 2567-2568   
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้สำเนาให้กับสมาชิกสภาฯ ทุกท่านแล้ว 

นายเสถียร งอยผาลา - สอบถามที่ประชุมสภาฯ มีสมาชิกสภาอบต.เต่างอย จะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติม หรือไม่  
ประธานสภาฯ               หากไม่มีจะขอมติที่ประชุม  ให้ความเห็นชอบ เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570  
                                ครัง้ที่ 6 

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ เอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี 4.4   พิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย เรื่อง การควบคุม

กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2567 

นายเสถียร งอยผาลา - ขอเชิญฝ่ายบริหาร อบต.เต่างอย เสนอหลักการและเหตุผล ในการเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การ
ประธานสภาฯ               บริหารส่วนตำบลเต่างอย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2567 
 

นายเรืองทรัพย์  งอยจันทร์ศรี - เรียนประธานสภา และสมาชิกสภา อบต.เต่างอย ทุกท่าน  ด้วย ในปัจจุบัน 
นายก อบต.  สภาพสังคมและความเป็นอยู่ คุณภาพชีวิต และการประกอบอาชีพของประชาชน ที่เริ่ม 
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หนาแน่นขึ้น  การดำรงชีวิต หรือการดำเนินกิจการบางประเภท  อาจไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ
หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน และอาจก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 
ฝ่ายบริหาร อบต.เต่างอย จึงได้เสนอข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย  เรื่อง การ
ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2567 เพ่ือกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไป
สำหรับให้ผู้ดำเนินการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ ที่ใช้ดำเนิน
กิจการ และมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ดำเนินกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ อัตราค่าธรรมเนียม การออกใบอนุญาตให้ดำเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ เพื่อให้สภา อบต.เต่างอย พิจารณา และให้ความเห็นชอบ รายละเอียดามเอกสารที่ได้
สำเนาให้สมาชิกสภาฯทุกท่านแล้ว 

นายเสถียร งอยผาลา - สอบถามที่ประชุมสภา มีผู้ใดจะสอบถามหรืออภิปราย  ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน 
ประธานสภาฯ               ตำบลเต่างอย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี 2567 และขอให้ที่ 

ประชุม  ได้พิจารณาความเหมาะสมของราคาหรือค่าธรรมเนียมการขออนุญาตประกอบกิจการ  
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2567 
- มอบเลขานุการสภา อบต.เต่างอย เป็นผู้ชี้แจงข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

นางรุ่งรัชนี วิสามารถ -    เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภา อบต.เต่างอย ทุกท่าน พระราชบัญญัติสภาตำบล 
ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ  และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา   
                               71  “องค์การบริหารส่วนตำบล อาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล  ได้เท่าท่ีไม่ขัดแย้ง  

ต่อกฎหมาย เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  หรือเมื่อมี
กฎหมายบัญญัติ ให้องค์การบริหารส่วนตำบล ออกข้อบัญญัติหรือให้มีอำนาจออกข้อบัญญัติ ใน
การนี้จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แตม่ิให้กำหนด
โทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน 

ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล จะเสนอได้โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ตาม
กฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ข้อ 45 ได้กำหนดไว้ว่า 
ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่น จะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ในการ
พิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งใน                       
สามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้  เมื่อที่ประชุมสภาท้องท้องถิ่นอนุมัติ ให้พิจารณา 
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สามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระท่ีสองนั้น ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปร
ญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานท่ีประชุม เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

นายเสถียร งอยผาลา - เมื่อสภา อบต.เต่างอย ได้พิจารณาแล้ว ต่อไปนี้ ขอให้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ร่างข้อบัญญัติ  
ประธานสภาฯ               องค์การบริหารส่วนตำบลเต่างอย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2567 

ขอมติที่ประชุมเห็นชอบ วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ 

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ   6   เสียง 
     ไม่เห็นชอบ  -           งดออกเสียง   -   
    
   วาระท่ี 2  ขั้นแปรญัตติ 
นายเสถียร งอยผาลา - ขอมติที่ประชุมว่าสภา อบต.เต่างอย จะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว หรือไม่ 
ประธานสภาฯ 

มติที่ประชุม  ให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว 
     เห็นชอบ  6  เสียง 
     ไม่เห็นชอบ  -           งดออกเสียง   -   

ประธานสภาฯ  - ประธานสภาฯ เป็นประธานกรรมการแปรญัตติ สมาชิกสภาฯ เป็นกรรมการแปรญัตติ 
เต็มสภาฯ 
- ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อเสนอ หรือซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่  ถ้าไม่มีจะให้ 

ปลัด อบต./เลขานุการสภา ชี้แจง เรื่อง ข้อบัญญัติฯ ครับ 

นางรุ่งรัชนี วิสามารถ -    ในการพิจารณา ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตประกอบกิจการดังกล่าว จะแตกต่างกันปลัด 
อบต./เลขานุการสภาฯ  ตามสภาพพ้ืนที่ของแต่ละแห่ง จึงขอให้ทางสภา อบต.เต่างอย พิจารณาหรือปรับเพิ่มลด ตาม 

เหมาะสมได้ค่ะ 

นายเรืองทรัพย์  งอยจันทร์ศรี - ขอให้ทุกท่านพิจารณา โดยคำนึงถึง ประชาชนที่จะประกอบกิจการที่เป็นอันตราย 
นายก อบต.              ต่อสุขภาพ โดยไม่อยากให้กระทบกับประชาชนที่เป็นเกษตรกร หรือผู้ประกอบการรายย่อย 

ควรจะพิจารณาควบคุม  เพ่ือให้ไม่เกิดมลภาวะกับประชาชน โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายใหม่ 
หรือ โรงงานขนาดใหญ่ 
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นายชัชชนะ  วิดีสา - สำหรับการพิจารณา ควรคำนึงถึงสภาพเศรษฐกิจของประชาชนโดยส่วนรวม  ไม่อยากให้ผู้ 
รองนายก อบต. ประกอบการรายย่อย หรือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายย่อย  หรือ สำหรับในครัวเรือน ได้รับ

ผลกระทบเกินไป แต่มุ่งเน้นในเรื่องไม่ก่อมลพิษกับสิ่งแวดล้อม หรือเกิดมลภาวะเป็นพิษต่างๆ  
จึงขอให้สมาชิกสภาทุกท่าน ได้พิจารณาค่าธรรมเนียม เพ่ือความเหมาะสมกับพ้ืนที่ของเรา 

ประธานสภาฯ  - สอบถามที่ประชุมสภาฯว่าจะมีผู้แปรญัตติอีกหรือไม่กับร่างข้อบัญญัติที่ทางนายก อบต.เต่างอย  
ได้เสนอมา  มีผู้เห็นว่าอัตราค่าธรรมเนียมในเรื่องและข้อต่างๆ มากเกินไปหรือน้อยเกินไปหรือไม่ 
ต้องการให้ปรับลดหรือปรับเพ่ิมในข้อใดหรือไม่ 

ที่ประชุม  - ไม่มีผู้เสนอแปรญัตติ 

ประธานสภาฯ  - ขอมติที่ประชุม วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ 
   มติที่ประชุม    เห็นชอบ   6  เสียง 
            ไมเ่ห็นชอบ   - 

วาระท่ี 3  ขั้นอนุมัติ ตรา เป็นข้อบัญญัติ 
ประธานสภาฯ  - ตามท่ีนายก อบต.เต่างอย ได้เสนอร่างข้อบัญญัติ การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  

ในวาระท่ี1 ขั้นรับหลักการ  และในวาระที่ 2  ขั้นแปรญัตติ ซึ่งสภาได้ให้ความเห็นชอบ ทั้ง 2 
วาระแล้วนั้น วาระต่อไปจะขอมติที่ประชุมในวาระที่ 3 ขั้นอนุมัติตราเป็นข้อบัญญัติ 
ขอมติที่ประชุม    อนุมัติ  6  เสียง 
  ไม่อนุมัติ   - 

มติที่ประชุม  - เห็นชอบ เอกฉันท์ตามเสนอ 

ระเบียบวาระท่ี  4.5  พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 

นายเสถียร งอยผาลา - ด้วยฝ่ายบริหาร อบต.เต่างอย ได้เสนออนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
ประธานสภาฯ  พ.ศ. 2567 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ   

รัชกาลที่ 10  งบประมาณ  59,000  บาท ขอเชิญฝ่ายบริหารได้เสนอรายละเอียด พร้อม
หลักการและเหตุผลในการโอนงบประมาณในครั้งนี้ 

นายเรืองทรัพย์  งอยจันทร์ศรี - เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภา อบต.เต่างอย ทุกท่าน  ด้วย อบต.เต่างอย 
นายก อบต.            ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
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เพ่ือดำเนินการจัด เรื่องซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ  รัชกาลที่ 10 จำนวน 1  
ซุ้ม เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ มีความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ประกอบกับในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 
10 ครบ 6 รอบ 72 พรรษา ในวันที่ 28  กรกฎาคม 2567 อบต.เต่างอย  จึงกำหนดให้มีการ
จัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้   

   -ซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์เฉลิมพระเกียรติ  รัชกาลที่ 10 จำนวน 1  ซุ้ม ประกอบด้วย 
-กรอบไฟเบอร์กลาส ขนาด 1.60x2.40 ซ.ม 1 กรอบ 
-พุ่มเงิน พุ่มทอง ไฟเบอร์กลาส ความสูง 100 ซ.ม. 1 คู่ 
-ตราสัญลักษณ์ 72 พรรษา 1 ชุด 
-ฐาน 2 ชั้น 1 ชุด 
-ป้ายทรงพระเจริญขนาด 0.40x1.90 ซ.ม 1 ชุด 
-ความสูงรวมจากฐานถึงยอดตราสัญลักษณ์ 4.60 ซ.ม. 
-ตราสัญลักษณ์ครุฑขนาดความสูง 1 เมตร  1 องค์ 
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพ่ิมเติม ครั้งที่ 6 หน้า 10 

งบประมาณ  59,000  บาท    - งบลงทุน  - ครุภัณฑ์สำนักงาน 
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยโอนมาจาก งบบุคลาการ เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น  

ทั้งนี้ ตามข้อ 27 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธกีารงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  “การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ในงบลงทุน โดยการโอน
เพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็น
อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”   
 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 

ประธานสภาฯ -ตามท่ีท่านนายกได้เสนอการโอนงบประมาณรายจ่าย ตั้งจ่ายรายการใหม่ เพ่ือจัดทำซุ้มพระบรม
ฉายาลักษณ์ เฉลิมพระเกียรติรัชการที่ 10 พร้อมทั้งเสนอหลักการและเหตุผล โดยการโอนมาตั้ง
จ่ายรายการใหม่ งบประมาณ 59,000 บาท มีท่านสมาชิกจะอภิปรายหรือซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่  
หากไม่มีจะขอมติที่ประชุมสภา อบต.เต่างอย อนุมัติโอนงบประมาณ มาตั้งจ่ายรายการใหม่ ตาม
เสนอข้างต้น 

มติที่ประชุม  - อนุมัติ   6   เสียง 
     ไม่อนุมัติ   -            
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  
   -ไม่มี- 
 
    ปิดประชุม  เวลา  15.30  น. 
 
   (ลงชื่อ) รุ่งรัชนี  วิสามารถ    ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
          ( นางรุ่งรัชนี  วิสามารถ )     
                                เลขานุการสภา อบต. 

(ลงชื่อ)    เสถียร  งอยผาลา    ผู้ตรวจรายงานฯ 
                        (นายเสถียร  งอยผาลา )     

                                        ประธานสภาฯ 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
(ลงชื่อ)    ธุรัตน์   อุระแสง     ประธานกรรมการ 
         (นางธุรัตน์  อุระแสง)                    
 
(ลงชื่อ)   บุญชัย  งอยแพง        กรรมการ   
        (นายบุญชัย  งอยแพง)                 
 
(ลงชื่อ)    ศิริพัฒน์  งันลาโสม    กรรมการ 
         (นางศิริพัฒน์  งันลาโสม) 

 
 
 
 
 
  

 
  
 
 



  
  
 

 


